

# TỈNH ỦY KIÊN GIANG

\*

Số 154-CV/TU

*Phối hợp phát động phong trào  
"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch  
Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép"*

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*Kiên Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2021*

*Kính gửi:* - Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,  
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,  
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, trong khu vực và ở các nước có chung đường biên giới với nước ta. Trong nước, dịch đã bùng phát trở lại, đây là đợt bùng phát dịch thứ tư, đợt dịch lần này lan rộng ra nhiều địa bàn, tốc độ lây lan nhanh hơn, kiểm soát khó hơn, ảnh hưởng đến tâm lý lo lắng trong nhân dân. Ở tỉnh ta, tuy dịch bệnh được kiểm soát khá tốt, đến nay chưa phát hiện việc phát sinh ổ dịch, chưa có cas nhiễm trong cộng đồng, nhưng đã ghi nhận 39 cas mắc (chủ yếu nhập cảnh từ Campuchia và được cách ly tập trung điều trị), là địa bàn có đường biên giới bộ khá dài (56,8km) và vùng biển rộng (trên 63.000 km<sup>2</sup>) tiếp giáp với một số nước láng giềng có dịch bệnh bùng phát mạnh và lây lan ra diện rộng trong cộng đồng. Vì vậy nếu không tiếp tục kiểm soát tốt, nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng ở tỉnh ta là rất cao.

Để tiếp tục chỉ đạo phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

- Các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, nhất là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27-4-2021, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn mình quản lý; kiên quyết không để dịch xâm nhập và lây lan ra cộng đồng trên diện rộng. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, khẩn trương hơn nữa của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn dân.

- Từng địa phương phải tích cực rà soát các phương án phòng, chống dịch, nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ thể khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Với phương châm: Cấp tỉnh phải chủ động lo cho cấp tỉnh, cấp huyện phải chủ động lo cho cấp huyện, cấp xã lo cho cấp xã, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản cũng phải tự lo cho

minh; từng người dân phải có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp, các địa phương chủ động kêu gọi, huy động nhân dân tham gia, hợp tác, ủng hộ và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương, nhất là ở các xã, phường khu vực biên giới phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Giao Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phong trào.

Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện công văn này. *nh*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**\*Mai Văn Huỳnh**